



๗๓ ปี กรมการเงินทหารอากาศ

มุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ

“เป็นศูนย์ระบบการเงินที่พร้อมบริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา”



นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน กรมการเงินทหารอากาศ ก้าวเข้าสู่ ปีที่ ๗๓ ที่อยู่เคียงคู่กับกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจให้บริการทางการเงินและสนับสนุนภารกิจให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศและผู้บังคับบัญชาโดยตลอด ควบคู่กับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่นและตั้งใจ ตามค่านิยมหลักกรมการเงินทหารอากาศ AIR S&P ที่บุคลากรของกรมการเงินทหารอากาศ และสายวิทยาการการเงิน ต้องมีความเป็นทหารอากาศที่ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี มีความรับผิดชอบ และบริการด้วยใจ อย่างมีอาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และระบบสารสนเทศด้านการเงิน ตามยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลังภาครัฐ ตามวิสัยทัศน์กรมการเงินทหารอากาศ “เป็นศูนย์ระบบการเงินที่พร้อมบริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา” ภายใต้การนำของ พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ นาวาอากาศเอกหญิง ลักษณ์ ทองเปี่ยม และ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ แก้วภา รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ



นาวาอากาศเอกหญิง ลักษณ์ ทองเปี่ยม
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ (1)



พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล
เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ



นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ แก้วภา
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ (2)

การดำเนินงานด้านการเงิน ตามนโยบายและเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ กองทัพอากาศจะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) กรมการเงินทหารอากาศได้ดำเนินการขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านการเงิน ตามยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๒) เพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน และนำมาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาสายวิทยาการการเงินที่มีความชัดเจนเป็นระบบและรูปธรรม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนากรมการเงินทหารอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเป็นทหารอาชีพ ความรักชาติและความจงรักภักดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสายวิทยาการการเงินให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรสายวิทยาการการเงินสู่ความเป็นการเงินมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนางานและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบูรณาการระบบงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
กรมการเงินทหารอากาศได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศทั้ง ๕ ด้าน อาทิ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเป็นทหารอาชีพ ความรักชาติและความจงรักภักดี กรมการเงิน
ทหารอากาศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่อง
โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของกรมการเงินทหารอากาศ โครงการได้ชีวิตโคเพื่อน้อมถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสายวิทยาการการเงินให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนางานและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบูรณาการระบบงาน กรมการเงินทหารอากาศ
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกรมการเงินทหารอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมใน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนานวัตกรรม “ระบบควบคุมการใช้จ่ายกรมการเงินทหารอากาศ
(Expenditure Control System : ECS)” โดยต่อยอดระบบงานการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในระบบ ECS
เพื่อให้สามารถจัดเก็บและสืบค้นเอกสารเบิกจ่ายในคลังเก็บเอกสาร จากข้อมูลในระบบ ECS ได้ด้วยความรวดเร็ว
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ตรวจสอบ และจากการพัฒนาระบบงาน
ดังกล่าว ทำให้กรมการเงินทหารอากาศได้รับรางวัล Innovation ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ
กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรสายวิทยาการการเงินสู่ความเป็นการเงินมืออาชีพ กรมการเงิน
ทหารอากาศ ได้ดำเนินงานตามโครงการศึกษาของกองทัพอากาศในส่วนของสายวิทยาการการเงิน โดยทำการเปิด
หลักสูตรนายทหารการเงินชั้นเรืออากาศ หลักสูตรเสمينการเงิน โครงการฝึกอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนากำลังพลในสายวิทยาการการเงินให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสมรรถนะ
ในการทำงาน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้จัดคณะตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการการเงิน โดยจัดผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำนักงานการเงิน ให้คำแนะนำผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วย สร้างความเข้าใจกระบวนการทำงาน เสริมทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถ
รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการด้วยความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด มีความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้สอดแทรกไว้ในทุก ๆ การดำเนินงานของกรมการเงินทหารอากาศ

กรมการเงินทหารอากาศ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนกรมการเงินทหารอากาศ ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงิน การคลังภาครัฐ ตามวิสัยทัศน์กรมการเงินทหารอากาศ โดยเจ้ากรมการเงินทหารอากาศได้กำหนดนโยบาย Tik Finance Model ได้แก่ T : Teamwork (การทำงานเป็นทีม), I : Integrity (ความซื่อสัตย์), K : Knowledge (ความรู้), F : Fairness (ความยุติธรรม), I : Insight (ความเข้าใจลึกซึ้ง), N : Network (การเชื่อมโยง), A : Active (ความกระตือรือร้น), N : New Visualization (การมีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ), C : Cooperation (ความร่วมมือ) และ E : Efficiency (ความมีประสิทธิภาพ) รวมทั้งกำหนดคำขวัญของกรมการเงินทหารอากาศที่ว่า “**รู้จัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม**” เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มั่นคง มั่นใจ

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากกรมการเงินทหารอากาศครบรอบ ๗๓ ปี ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ กรมการเงินทหารอากาศได้กำหนดแผนงานในโอกาสครบรอบ ๗๓ ปี **สานงานเดิม เสริมส่วนขาด สร้างสิ่งใหม่** เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกรมการเงินทหารอากาศ ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้แก่

- ๔ สาน ประกอบด้วย ระเบียบวินัย ๙ ข้อ, KM, MOBILE TEAM และ NEW GFMS
- ๓ เสริม ประกอบด้วย คุณภาพชีวิต, ความรัก ความสามัคคี และความรู้มุมมองใหม่ ๆ
- ๒ สร้าง ประกอบด้วย มิติแห่งการเรียนรู้ และการเชื่อมโยง ระบบ ECS

ควบคู่กับการจัดกิจกรรมครบรอบ ๗๓ ปี กับ ๙ กิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยกำหนดกิจกรรม ดังนี้

๑. ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
๒. Aerobic Health for Life
๓. ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
๔. การเงินปันสุข
๕. กง.ทอ.รวมใจต้านภัยยาเสพติด
๖. จิตอาสาสายรักสะอาด
๗. เล่าสู่กันฟัง (เสียงตามสาย)
๘. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๙. ๕ ส.เพื่อคุณ



นโยบาย แผนงาน และกิจกรรมดังกล่าว ล้วนเป็นสิ่ง ที่กรมการเงินทหารอากาศได้ดำเนินการจนเห็นผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเป็นทหารอาชีพ พัฒนาสายวิทยาการการเงินให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นการเงินมืออาชีพ พัฒนางาน พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน เชื่อมโยงบูรณาการระบบงาน ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศ

และในโอกาสนี้ กรมการเงินทหารอากาศได้รวบรวมแนวทางการดำเนินงานด้านการเงิน อันเป็นอัตลักษณ์ของกรมการเงินทหารอากาศ สู่การปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น มั่นคง และมั่นใจ ถ่ายทอดเป็นบทเพลง “มาร์ชกรมการเงินทหารอากาศ” โดย พลอากาศตรี สรวิชญ์ สุรกุล เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และนาวาอากาศตรี บรรจง แก้วคำ หัวหน้าฝ่ายประพันธ์เพลง แผนกวิทยากร กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมกันแต่งเนื้อร้อง และเรียบเรียงทำนองเพลงโดย นาวาอากาศตรี บรรจง แก้วคำ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวกรมการเงินทหารอากาศ

<p>“ชื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ควบคุม กำกับการพัฒนา เรากรมการเงินทหารอากาศ ทุกหนแห่งที่ เราพร้อมก้าวเดิน รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สานประโยชน์ เงินทุนสวัสดิการ เราเฝ้าดูแล สานงานเดิม เสริมส่วนขาด สร้างสิ่งใหม่ เสริมคุณภาพ สร้างมิติ เชื่อมโยงใย คู่ทัพฟ้า เน้นนานมา อย่างมั่นคง ยึดหลักธรรม ทำความดี มีจิตอาสา</p>	<p>ตรวจสอบได้ และทันเวลา และตรวจตราสายวิทยาการการเงิน เก่งกาจสามารถ สร้างความเจริญ กล้าเผชิญขจัดปัญหา ให้สิ้นสูญ ยุติธรรมนั้น ทำร่วมกัน หมั่นเรียนรู้ ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ทุกวันคืน ระเบียบวินัย ยังดำรง มั่นคงไว้ ก้าวหน้าไกล ทหารอากาศไทย คือกรมการเงิน ยังชื่อตรง คงประสิทธิภาพ ตราบดินฟ้า ร่วมพัฒนา เหล่าทหารกล้า กรมการเงิน”</p>
---	---





จากวิสัยทัศน์กรมการเงินทหารอากาศ “เป็นศูนย์ระบบการเงินที่พร้อมบริการด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา” และยุทธศาสตร์กรมการเงินทหารอากาศที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดนโยบายและแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และระบบสารสนเทศด้านการเงิน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้กรมการเงินทหารอากาศเป็นศูนย์ระบบงานด้านการเงินของกองทัพอากาศ ที่เชื่อมโยงระบบงานการเงินกับระบบงานภายในอื่นของกองทัพอากาศ ที่พร้อมให้บริการข้อมูลแก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ อีกทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาสายวิสาหกรรมการเงินที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืนตลอดไป
